

## บทที่ 5

### สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกงศรี อำเภอนางรองบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ศึกษานำมาสรุปผล อภิปรายผล และกำหนดข้อเสนอแนะในการศึกษา ดังนี้

#### วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกงศรี อำเภอนางรองบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน
2. เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกงศรี อำเภอนางรองบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามตำบล และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกงศรี อำเภอนางรองบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์

#### สมมติฐานการศึกษา

1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกงศรี อำเภอนางรองบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลาง
2. คณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามตำบล และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกงศรี อำเภอนางรองบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

#### ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 277 คน จาก 2 ตำบล 14 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองกงศรี อำเภอนางรองบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ (เทศบาลตำบลหนองกงศรี. 2553 : 14)

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านตามข้อ 2.1 และกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1975 : 621 ; อ้างถึงในสมเกียรติ เกียรติเจริญ. 2552 : 55) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 162 คน .

### เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามปลายปิดเกี่ยวกับ ตำบลที่อาศัยอยู่ และหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 เป็นคำถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดเกี่ยวกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน

### การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบการดำเนินงานใช้ *t*-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

### สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ปรากฏผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 162 คน

จำแนกตามตำบลที่อาศัยอยู่ พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน ตำบลลำหนองแสน จำนวน 82 คน (ร้อยละ 50.60) รองลงมา อาศัยอยู่ในตำบลหนองกุงศรี (ร้อยละ 49.40)

จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่า ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยหมู่บ้านละ 12 คน จำนวน 10 หมู่บ้าน (ร้อยละ 7.4) ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 4 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 5 บ้านสะอาดนาดี หมู่ที่ 12 บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 1 บ้านหนองริวหนัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองหอยไทร หมู่ที่ 3 บ้านหนองกุงเผือก หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุงเผือก หมู่ที่ 5 บ้านหนองริวหนัง และหมู่ที่ 8 บ้านหนองหอยไทร มีที่อยู่อาศัยหมู่บ้านละ 11 คน จำนวน 2 หมู่บ้าน (ร้อยละ 6.8) ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุงศรี และหมู่ที่ 6 บ้านนาสาร มีที่อยู่อาศัยหมู่บ้านละ 10 คน จำนวน 2 หมู่บ้าน (ร้อยละ 6.2) ได้แก่ หมู่ที่ 13 บ้านสะอาดนาดี และหมู่ที่ 6 บ้านหนองกุงเผือก

2. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3. ผลการเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็น ของคณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามตำบลที่อาศัยอยู่ โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่รับ .05 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ผลการเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ โดยรวมแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่รับ .05 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม และด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ข้อเสนอแนะของของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มาความถี่สูงสุดแต่ละด้าน ปรากฏดังนี้ ควรซ่อมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านให้ใช้การได้ดี ควรจัดตลาดสินค้าการเกษตรโดยเฉพาะทุกสัปดาห์ ควรส่งเสริมงานประเพณีที่ปลอดภัย ควรส่งเสริมและสนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล ปีละ 2 ครั้ง และควรให้ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติกับประชาชน

### อภิปรายผล

จากการศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผล ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า

1. เทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบทุกสาย
2. เทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี ยังไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตลาดสดไปสู่ความเป็นสากล เพียงดำเนินการได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น
3. เทศบาลตำบลหนองกุ้งศรีสามารถควบคุมและป้องกันโรคติดต่อได้ในระดับหนึ่ง
4. เทศบาลตำบลหนองกุ้งศรีฟื้นฟูจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่งต้องมีการส่งเสริมต่อไป
5. เทศบาลตำบลหนองกุ้งศรียังไม่สามารถส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำประชาคมหมู่บ้านได้ตามที่ควรจะเป็น
6. เทศบาลตำบลหนองกุ้งศรีส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

ผลการศึกษาที่พบสอดคล้องกับวิสูตร จงฐวณิชช์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับธิดารัตน์ ฆารสินธุ์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วย ปัญหาด้านการบริหารด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการบริหารจัดการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับเด่นดวง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอกำแพง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาลตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับต่อสกุล เกียรติเจริญ (2552 : 83-84) ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอกำแพง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอกำแพง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับยศวีดี จันทรวงศ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสง่า อำเภอบุณฑล จังหวัดร้อยเอ็ด ความคิดเห็นของประชาชน ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาที่พบไม่สอดคล้องกับคุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาด้านการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับสูง ไม่สอดคล้องกับบรรดพล แก้วมนตรี (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 4 ด้าน

ได้แก่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารผลการศึกษพบว่า ด้านการพัฒนาสังคมโดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงาน ของเทศบาล ตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับทวีศักดิ์ ปึกษา (2550 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 198 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับมาก

**สมมติฐานที่ 2** คณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามตำบล และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า

1. คณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามตำบลที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า

1.1 เทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามที่ได้ทำประชาคมไว้กับแต่ละตำบล ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในแต่ละตำบลเป็นหลัก

1.2 ตำบลหนองกุงศรี และตำบลลำหนองแสน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่โดยรวมมีลักษณะ โดยทั่วไปไม่แตกต่างกัน ทำให้เทศบาล สามารถดำเนินงานในลักษณะที่คล้ายกันได้

1.3 คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลหนองกุงศรี และตำบลลำหนองแสน โดยภาพรวม ติดตามการดำเนินงาน ได้อย่างใกล้ชิดมีความเข้าใจหน้าที่ของเทศบาล

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีผลทำให้ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามตำบลที่อาศัยอยู่ ไม่แตกต่างกัน



ผลการศึกษาสอดคล้องกับ คุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาด้าน การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามพบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ที่มีสถานภาพในการดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหารและ พนักงานส่วนตำบล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วน ตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน

สอดคล้องกับสมมาศ โชคชัยวัฒนกร (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของ สมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นสมาชิกสภาเทศบาล ที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน ต่อการดำเนิน ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับวิสูตร จงชูวิทย์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรือต่อการ บริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาล ตำบลบรือ ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับศิริรัตน์ มารสินธุ์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของ เทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่าพนักงานเทศบาลที่มีเพศ อายุ และระดับ การศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัด กาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับเด่นดวง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอ แกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน พบว่า คณะกรรมการชุมชนมีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็น โดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ.05

สอดคล้องกับพรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตาม อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม พบว่าพนักงานเทศบาลที่มีเพศ ระดับ การศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ยศวดี จันทรวงศ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ความคิดเห็นของของ ประชาชน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ต่อ

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า คณะกรรมการชุมชนเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยคณะกรรมการชุมชนที่มีอายุ 21-30 ปี มีความคิดเห็นในด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 กับทุกกลุ่มอายุ

2. คณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า

2.1 เทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ มีตำบลที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2 ตำบล แต่มีจำนวนหมู่บ้านถึง 14 หมู่บ้าน ความคิดของคณะกรรมการหมู่บ้านย่อมแตกต่างกันได้

2.2 เทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ อาจไม่ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้ทำประชาคมไว้กับแต่ละหมู่บ้าน เพราะจำนวนหมู่บ้านมีมากถึง 14 หมู่บ้าน

2.3 คณะกรรมการหมู่บ้านได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอ ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของข้าราชการส่วนภูมิภาค แต่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองกุงศรีได้รับความเห็นชอบจากสภาที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ซึ่งมีจำนวน 12 และกฎหมายไม่ได้กำหนดให้มาจากทุกหมู่บ้าน ดังนั้น การพิจารณางบประมาณจึงอาจไม่ได้กระจายให้กับทุกหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมกัน จึงมีผลทำให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม แตกต่างกัน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับจรรยา ทรัพย์สิน (2540 : 16) ได้อธิบายความหมายของความคิดเห็นไว้ว่า ความคิดเห็นหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่แสดงออกมา เพื่อให้ผู้อื่นได้สามารถที่จะเรียนรู้ ตลอดจนสามารถที่จะประเมินค่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง การลงความเห็นอาจจะเป็นไปได้ในลักษณะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยก็ได้



อันเนื่องจากสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม การติดต่อกับภายนอกการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ และการพบปะสังสรรค์

ผลการศึกษาสอดคล้องกับประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า คณะกรรมการชุมชนเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ คุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามพบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ที่มีสถานภาพในการดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นสมาชิกสภาเทศบาล ที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน ต่อการดำเนินของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับวิสูตร จงชูวนิชย์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับธีรรัตน์ นารสินธุ์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่าพนักงานเทศบาลที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับเด่นดวง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ.05 ไม่สอดคล้องกับพรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตาม

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม พบว่าพนักงานเทศบาลที่มีเพศ ระดับ การศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับ ยศวดี จันทระเรื่องฤทธิ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามของ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ความคิดเห็นของของ ประชาชน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ต่อการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

## ข้อเสนอแนะ

### 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

ผู้ศึกษาได้นำผลการศึกษา มากำหนดข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ในการ ปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

1.1 เทศบาลตำบลหนองกุงศรีควรวางท่อระบายน้ำเพื่อการระบายน้ำสะดวก และควรจัดการระบบการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง

1.2 เทศบาลตำบลหนองกุงศรีควรส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

1.3 เทศบาลตำบลหนองกุงศรีควรส่งเสริมธุรกิจชุมชนและการค้าชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพหลากหลาย และควรจัดตลาดสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะทุกสัปดาห์

1.4 เทศบาลตำบลหนองกุงศรีควรอบรมให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด ทุกชนิดและควรส่งเสริมงานประเพณีที่ปลอดภัย

1.5 เทศบาลตำบลหนองกุงศรีควรส่งเสริมการศึกษา และนันทนาการของ ประชาชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคี

1.6 ควรส่งเสริม และสนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.7 เทศบาลตำบลหนองกุงศรีควรยกระดับขีดความสามารถในการบริหาร จัดการ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ

1.8 เทศบาลตำบลหนองกุงศรีควรเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนแสดง ความเห็นในการบริหารงานของ เทศบาล

1.9 เทศบาลตำบลหนองกุงศรีควรดำเนินงานตามข้อคิดเห็นของประชาชนที่ ผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านอย่างจริงจัง

1.10 เทศบาลควรจัดงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้สมดุล และเหมาะสมตามสภาพของแต่ละหมู่บ้านจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการพัฒนาสังคม และด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการดำเนินงานของด้านเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่น และบางข้อมีการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อย

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY